


 
รายงานการประชุม 

วันศุกร์ ที ่ 24  มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

------------------------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 
1. นางสาวพจนาถ  คาดีวี   ปลัดเทศบาลต าบลท่าพระ     
2. นายวรวุฒิ  ลนไพรี   รองปลัดเทศบาลต าบลทา่พระ 
3. นางพิไล  ทานา   หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. นางสุวณี  ศรีหงส์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นายกองเกียรติ  ศรีวังสุ  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางสาวพัณณ์ชิตา  ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7. นางวัชราพร  ใสกาง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. ว่าที่พันตรี นพดล  ภูมิเนาว์นิล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
9. นายยุทธนา  พลเสนา   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
10. นายพชร  พลนิกร   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
11. นางวราภรณ์  วิเศษ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
12. นางแสงมณี  สอนสวาท  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นางจันทนา  ศรีวงษา   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางพรพิมล  ชีวาจร   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
15. นางนงคาร รัตนทิพย์  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
16. พันจ่าเอก จักรภพ  นามปากดี  นิติกรช านาญการ 
17. นายกฤพงศกร  คูนาดี  นักทรัพย์กรบุคคลช านาญการ 
18. นางยุพารัตน์  ศรีษะโคตร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
19. นางสาวธนพร  ดอกนารี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
20. นายศริพิงษ์  มหาจักร์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
21. นางวัชรินทร์  พันธุ์ทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางวรรทรี  วงศ์จอม   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
23. นางสาวสุดปรารถนา  ตันศรี  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
24. นางสาวกนกลดา  แก้วตีนแท่น  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

เริ่มประชุม เวลา  10.30 น. 

   นางสาวพจนาถ  คาดีวี  ปลัดเทศบาลต าบลท่าพระ ประธานกล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุม ซึ่งมีสาระส าคัญ สรุปไดต้ามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

วันนี้เป็นการเรียกประชุม สืบเนื่องจากได้รับนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรี 
หลายเรื่อง และมีเรื่องหารือข้อราชการ และก ากับติดตามการด าเนินงานของ
ส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลต าบลท่าพระ ดังนี้ 

/ เรื่องท่ี 1 ... 
 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 
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เรื่องที่ 1  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 
     "ท่าพระเกมส"์ ประจ าปี 2566 
    ขอขอบคุณทุกท่าน ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น
สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 "ท่าพระเกมส์" ประจ าปี 2566 ที่ผ่านมา 
ซ่ึงเทศบาลต าบลท่าพระของเราถือว่าได้รับความส าเร็จ ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล และทุกคน ปลัดฯขอชื่นชม 
และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ในนามของเทศบาลต าบลท่าพระ  
ถือว่าส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เห็นถึงพลังของพวกเรา ทั้งที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
จากทางราชการ แต่เรามีความพร้อมที่อยู่ภายใต้ความขาดแคลน ซึ่งแสดงออก
ได้ถึงความพร้อมขององค์กร จากข้อมูลที่ทราบ เทศบาลต าบลท่าพระของเรา 
ได้รางวัลรวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 6,600 บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)  
โดยรางวัลดังกล่าวได้น ามาจัดซื้อจัดท าอาหารรับประทานร่วมกันแล้ว  
ซ่ึงถือเป็นวิธีการที่ดี และกองการศึกษาในฐานะเจ้าภาพตัวแทนของเทศบาล  
ก็ได้บริหารจัดการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 

เรื่องท่ี 2  การลงนาม และการเสนอหนังสือราชการ 
   ระหว่างวันที่  27 – 30 มีนาคม 2566 ปลัดเทศบาล  
พร้อมด้วยหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
จะเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการจัดแผนและงบประมาณ  
ณ จังหวัดนครนายก จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทุกกองทราบ ในเรื่องของ 
การเสนอหนังสือ 

      - ได้มอบหมายงานการเจ้าหน้ าที่  ส านักปลัด เทศบาล 
ปรับปรุงค าสั่ งเรื่องการรักษาราชการแทน  ในต าแหน่ งปลัด เทศบาล  
ให้เป็นปัจจุบัน ตามล าดับ ดังนี้ 

 1) รองปลัดเทศบาล  
 2) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 3) ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 4) ผู้อ านวยการกองช่าง 
 5) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     ในส่วนของ ผู้อ านวยการกองคลัง เนื่องจากสถานะภาพ  

ต้องดูแลในส่วนของกองคลัง จึงไม่สามารถลงนามได้ในสองสถานะ โดยค าสั่งจะให้
มีผลบังคับใช้ทันท ีต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

     - วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2566 ปลัดเทศบาล เดินทางไป
ราชการ ให้เสนอหนังสือไปยังผู้รักษาราชการแทน ซึ่งวันที่ 27 มีนาคม 2566  
รองปลัดเทศบาล ขออนุญาตลาพักผ่อน ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 
ผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล คือ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

 
 

/ ในวันนี้ ... 
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     - ในวันนี้ ได้เรียกผู้รับผิดชอบ ทั้งหน้าห้องปลัดเทศบาล และ 
หน้าห้องรองปลัดเทศบาล เข้าประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ การกลั่นกรองหนังสือ
เสนอแฟ้มลงนาม เนื่องจากที่ผ่านมา รองปลัดฯ ไม่ได้ประทับตราชื่อ ต าแหน่ง
ด้วยตนเอง ท าให้ในบางครั้ง ผู้ที่ประทับตราแทน อาจไม่รู้  ไม่เข้าใจในเจตนา 
นัยยะของหนังสือนั้น ฝากถึงหน้าห้องฯ เนื่องจากทุกคนมีความสามารถ 
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ให้กลั่นกรองหนังสือ
อย่างละเอียด รอบครอบ ที่ผ่านมาเอกสารทางราชการ มีการลบด้วยน้ ายาลบ
ค าผิดเป็นจ านวนมากและบ่อยครั้ง ซึ่งดูแล้วไปเหมาะสม ต่อไปถ้ายังผิดพลาดอีก 
ปลัดฯจะขอประเมินผลการปฏิบัติ งานให้ตกทั นที  วันนี้ จึ งขออนุญาต 
เรียกประชุมท าความเข้าใจให้ถูกต้อง ตามค าสั่งที่ปลัดเทศบาล ได้มอบหมาย
หน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลแล้ว ดังนี้ 

 1) กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ จะใช้ปฏิบัติราชการแทน
ทุกกรณ ี 

 
 2) ส านักปลัด, กองคลัง และกองช่าง  จะใช้รักษาราชการแทน 

เท่านั้น 
    - ในระหว่างที่ปลัดฯไม่อยู่ ให้น าแฟ้มเสนอลงนาม มาเสนอผ่านยัง 

หน้าห้องปลัดเทศบาลเป็นปกติ เพ่ือจะได้ช่วยกลั่นกรองเอกสาร เพราะ 
หน้าห้องปลัดฯ จะรู้วิธีการที่ปลัดฯให้กลั่นกรองหนังสือ โดยเฉพาะระเบียบ 
ที่ท่านอ้างอิง ข้อความที่ท่านพิมพ์ บางครั้งมีข้อผิดพลาด ซึ่งไม่มีการแก้ไข 
ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอแจ้ง
ให้ส านักปลัด, กองคลัง และกองช่าง เสนอแฟ้มเป็นปกติ เพ่ือหน้าห้องปลัดฯ 
จะได้ช่วยกลั่นกรอง แล้วยกไปเสนอยังผู้รักษาราชการแทนต่อไป 
      - การเสนอโครงการให้ เสนอเพียงต้นฉบับที่ เป็นตัวจริงเพียง 
ฉบับเดียวเท่านั้น โดยจะเก็บไว้ที่เจ้าของโครงการ ถ้าจะใช้ประกอบการยืมเงิน 
ส่งใช้เงินยืม หรือเรื่องอ่ืน ๆ ให้ถ่ายเป็นส าเนา และเจ้าของโครงการเป็น 
ผู้รับรองส าเนาถูกต้อง  
      - ให้กองคลังตรวจสอบ กรณีขอยืมเงินตามโครงการ ถ้าโครงการ 
ยังเสนอขออนุมัตไิม่แล้วเสร็จ จะไม่สามารถยืมเงินได ้
     - การออกค าสั่งในโครงการ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงิน
ของโครงการ อย่าให้คนใดคนหนึ่ งยืมเงินเพียงคนเดียว ซ่ึงไม่เหมาะสม  
โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นหัวหน้าชุด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการ 
เป็นผู้ด าเนินการเสนอเอกสารยืมเงิน และส่งใช้เงินยืมของโครงการ เหตุผล
เนื่องจากป้องกันการทุจริต และอาจถูกเรียกเงินคืน 
      - ใน ส่ วน ขอ งกอ งก ารศึ กษ า  แล ะกอ งส าธ า รณ สุ ขฯ  ให้ 
รองปลัดเทศบาล พิจารณาโครงการแล้วลงนามในฐานะปลัดเทศบาล  
โดยให้จัดพิมพ์ในเอกสารว่ารองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล
ต าบลท่าพระ 

/ เรื่องท่ี 3 ... 
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เรื่องท่ี 3   ติดตามการด าเนินงาน ของส่วนราชการในสังกัด  ดังนี้ 
     1. ส านักปลัดเทศบาล  
  1) ทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม ปลัดฯได้มอบหมายให้ มี 
ผู้จดรายงานการประชุมแล้ว แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติเลย เวลาตรวจประเมินผลงาน 
หรือต้องการเอกสารประกอบตัวชี้วัด  ในหัวข้อการประชุมของหัวหน้า 
ส่วนราชการ ไม่ปรากฏลายลักษณ์อักษรของการจดบันทึกการประชุม ไม่ทราบ
ว่าเป็นความรับผิดชอบของกอง ฝ่ายใด ให้หัวหน้าส านักปลัดติดตามด้วย  
เมือ่จดบันทึกแล้ว ให้แจ้งเวียนทุกกองทราบด้วย 
  2) การจัดท ารายงานประจ าปี ขณะนี้ล่วงเลยข้าสู่ไตรมาส 
ที่ 3 แล้ว ยังไม่ปรากฏเอกสารที่เป็นรูปธรรม จึงขอก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนเมษายนนี้  ถ้ายังไม่แล้วเสร็จอีก ให้หัวหน้าส านักปลัด เรียกประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือซักถามถึงเหตุผล ติดขัดประการใด แล้วน าเป็นข้อมูลประกอบ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป  
  3) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้เปิดโครงการ ประจ าปี 
2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ไปแล้ว ซึ่งนโยบายในปีนี้จะใช้
วิทยากรที่ เป็นจิตอาสา เพ่ือประหยัดงบประมาณ เนื่องจากมีจ ากัดเพียง 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยจะมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้วย  
หลังจากได้ประกาศขอความร่วมมือวิทยากรจิตอาสาไปแล้วนั้น ขณะนี้มี 
ผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจ านวนหลายท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นของ
เรามเียอะ นับว่าเป็นสิ่งที่ด ี 
       - ท่านนายกเทศมนตรี ได้แจ้งเจตนาที่จะมอบเสื้อสีฟ้า
ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าปี 2566 นี้ จ านวนประมาณ 60 ตัว 
      - อาจจะขอความร่วมมือจากทุกกอง เพ่ือขอสนับสนุนวิทยากร
ที่เป็นพนักงานเทศบาลในสังกัด เพ่ือจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 
  4) การโอนงบประมาณ สืบเนื่องจากที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ 
เรื่องการช่วยเหลือจัดการศพ ของอดีตผู้อ านวยการกองช่าง นายนิคม พรมภักดี 
และค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้ผู้อ านวยการกองคลัง ได้เสนอ
งบประมาณแล้ว จึงขอโอนงบประมาณโดยไม่กระทบกับงบประมาณด้าน
สาธารณูปโภค ขอโอนในหมวดเงินเดือนเฉพาะต าแหน่งที่ว่าง คือ ต าแหน่ง
วิศวกร เรียบร้อยแล้ว และโอนเพียงงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการที่
พิจารณาจากเงินยืมแล้วเหลือจ่ายเท่านั้น 

           - เดือนเมษายน ให้ทุกท่านส ารวจงบประมาณ ที่จะก่อหนี้ 
     ผูกพัน เช่น ค่าซ่อมแซมรถของงานป้องกัน ค่าดูแลรักษายานพาหนะ ค่าน้ ามัน  
     หลังจากหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ กลับมาปฏิบัติราชการปกติแล้ว ถ้ากองใด 
     จะโอนงบประมาณ ให้มาหารือกับปลัดฯ 
           - การโอนงบประมาณที่ไม่เสียแต้มตามเกณฑ์ LPA คือ   
     อย่าโอนข้ามหมวด เช่น หมวดเงินเดือน จะโอนไปหมวดค่าสาธารณูปโภคไม่ได้   
     แต่ถ้าเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการ จะโอนไปจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือ 
     อ่ืนใด ให้ปรึกษาหารือกับปลัดฯก่อน 
 

/ 5) อปพร. ... 
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      5) อปพร. 
          ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้นโยบายว่า ให้งานป้องกัน 
     และบรรเทาสาธารณภัย ส ารวจตรวจสอบรายชื่อที่มีตามฐานข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
     มีจ านวนเท่าใด และเรียกใช้ได้กี่คน ซึ่งจะได้ท าการยกเลิก เปลี่ยนแปลงบุคคล
    เพ่ือให้มีก าลังพลที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง 
       6) การจัดเวรยาม ทั้ งเวรยามสถานที่ราชการปกติ และ 
     เวรยามจุดบริการฯช่วงเทศกาล ให้งานป้องกันฯ ประสานกับงานธุรการ  
     ส านักปลัด ขอให้มีการจัดระบบ บริหารจัดการให้ดี โดยค านึงถึงความเหมาะสม  
     ไม่ซ้ าซ้อนกัน 
      7 ) งานการเจ้ าหน้ าที่  ได้ แจ้ งเวียนทุ กกองแล้ ว  เรื่อ ง 
     การประเมินพิจารณาความดีความชอบ รอบวันที่ 1 เมษายน 2566 

- ปลัดเทศบาล จะเป็นผู้ประเมิน รองปลัดเทศบาล  
ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย  

- ผู้อ านวยการกอง จะเป็นผู้ประเมินพนักงาน ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างในสังกัด 

- ขอให้ทุกกองเสนอปลัดฯภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 
เพ่ือให้งานการเจ้าหน้าที่รวบรวมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 เมษายน 2566  

- ขอนัดหมายประชุมผู้อ านวยการกองทุกกอง เรื่องการ
ประเมินฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.  

- เมื่อประชุมได้คะแนนในเบื้องต้นแล้ว จึงจะแจ้งงานการ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ นัดหมายประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ
คณะกรรมการพิจารณาฯ ต่อไป 

- ขอชื่นชมงานการเจ้าหน้าที่ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ขณะนี้ 
มีการตั้งไลน์กลุ่มเพ่ือแจ้งการลา การไปราชการของพนักงานในสังกัดเทศบาล
ต าบลท่าพระ  

       2. กองคลัง 
        1) ขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง แจ้งสถานะการคลัง ของเทศบาล 
     ต าบลท่าพระ ณ ปัจจุบัน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญค่ะ 
 
    ขอรายงานสถานะการคลัง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566  
      งบประมาณท่ีตั้งประมาณการไว้  98,000,000  บาท 
     รายรับ ณ ปัจจุบัน   37,410,253 บาท 
     ต่ ากว่าประมาณการรายรับ 60,000,000 บาท 
      รายจ่าย ณ ปัจจุบัน  30,616,788 บาท 
      รายรับ สูงกว่ารายจ่าย    6,793,000  บาท 

ซึ่งงบประมาณ 6 ล้านบาทนี้ จะต้องจ่ายเป็นเงินเดือน และอีกส่วนต้องกันเงิน
ไว้เป็นค่าครุภัณฑ์รถยนต์ด้วย 

 
 

/ กองสาธารณสุข ... 

นางสุวณี  ศรีหงส์ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
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กองสาธารณสุขฯ โครงการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมฯ ขอให้ตรวจสอบ 
    งบประมาณกับทางผู้อ านวยการกองคลัง ก่อนการขออนุมัติด าเนินการ  

       เนื่ องจากขณะนี้ประมาณการรายรับ  หมวดค่าภาษีที่ ดินและ 
     สิ่งก่อสร้าง เราได้ค านวณในอัตรา 100% แต่ ณ ขณะนี้ พระราชกฤษฎีกา  
     ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566  
     ก าหนดให้การจัดเก็บภาษีหมวดค่าภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ลดลง 15% ท าให้ 
     การจัดเก็บรายไดไ้ม่ถึง 98 ล้านบาท แน่นอน 

ในการนี้ จึงขอแจ้งและย้ าเตือนให้ทุกท่านได้ตระหนัก และทราบถึง 
สถานะการคลัง ของเทศบาลต าบลท่าพระ ณ ปัจจุบัน 

  2) ฝากกองคลัง เรื่องการด าเนินการขยายเวลา เรื่องเงิน 
     อุดหนุนเฉพาะกิจ ทราบจากผู้อ านวยการกองคลังว่า โครงการจ่ายขาดเงิน 
     สะสม 1,800,000 บาท มีผู้ชนะการยื่นซองประกวดราคาแล้ว จ านวน  
     1,500,000 บาท ซึ่งต่ ากว่าราคากลาง ขอให้เร่งด าเนินการเรียกผู้รับจ้าง 
     มาเซ็นสัญญา โดยเน้นย้ าให้ผู้อ านวยการกองช่าง และหัวหน้าฝ่ายฯ ช่วยดู 
     เรื่องนี้อย่างเอาใจใส่ด้วย 

- โ ค ร งก า ร เงิ น อุ ด ห นุ น เฉ พ า ะ กิ จ  ที่ ข อ ข ย า ย 
เวลานั้น ขยายไปได้เพียงถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เท่านั้น มิเช่นนั้น
งบประมาณก็จะตกไป 

- ขณะนี้เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในองค์กรของเรา คือ 
เรื่องงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9 ล้านบาทจึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ
ร่วมกัน 

- วันที่ 1 เมษายน 2566 ปลัดฯจะตรวจเช็คฐานข้อมูล 
เพ่ือเตรียมการงบประมาณล่วงหน้าในอีกสองปี และขอให้เตรียมข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีด้วย 

        3) การจ าหน่ายทรัพย์สิน ขอทราบความคืบหน้าค่ะ 
 
     เรื่องการจ าหน่ายทรัพย์สิน ขณะนี้งานพัสดุ ได้จัดท ารายการออกมาแล้วว่า 
     สิ่งใดยังใช้การได้ สิ่งใดใช้การไม่ได้แล้ว เพ่ือจะได้ท าการจ าหน่ายต่อไปค่ะ 
 
    ครั้งแรกนี้ ขอเฉพาะครุภัณฑ์ที่ต้องจ าหน่าย ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ที่ได้ขอจ าหน่าย 
     ไปแล้วและได้ท าการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนแล้ว ให้เสนอให้แล้วเสร็จ 
     ก่อนการพิจารณาความดีความชอบ  ส่วนครุภัณฑ์ที่ต้องตามหาซาก ก าหนดให้ 
     แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ 
      - การจ าหน่ายทรัพย์สิน ให้ด าเนินการโดยให้ผู้ใช้ครุภัณฑ์นั้น เป็นผู้ซื้อ 
     ซากก่อน ถ้าไม่มีผู้ซื้อ จึงจะตั้งคณะกรรมการก าหนดราคาซาก คิดตามราคา 
     ค่าเสื่อม เมื่อครั้งที่  1 ไม่มี ครั้งที่  2 ไม่มี และครั้งที่  3 ยังไม่มีผู้ซื้อ ก็ให้  
     จ าหน่ายรวม โดยการยกซาก 
     - ครุภัณฑ์ใหม่ที่ขอมาทดแทนครุภัณฑ์ที่ขอจ าหน่าย ให้ลงเลขครุภัณฑ์ 
     ให้ เรียบร้อย ถูกต้อง และให้ผู้ ใช้ครุภัณฑ์นั้น ลงชื่อรับครุภัณฑ์ ไปใช้ด้วย 
 

/ - การเขียนเลข … 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 

นางวราภรณ์  วิเศษ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 
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     - การเขียนเลขครุภัณฑ์ ขอเน้นย้ าให้เขียนให้สวยงามเหมาะสม  
     กับทางราชการ มิใช่เป็นการเขียนเพื่อประจาน 

        4) การเสนอฎีกา ขอให้ตรวจสอบการลงวันที่ ซึ่งหน้าฎีกา 
     ไม่สมควรที่จะมีการลบด้วยน้ ายาลบค าผิด ขอถามความเห็นจากท่านรองปลัดฯ  
     ว่าท่านเห็นสมควรเหมาะสมหรือไม่ 
 
    หน้าฎีกา ไม่ควรที่จะลบครับ 
 
    ขอความร่วมมือ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่ให้มีการลบหน้าฎีกาโดยเด็ดขาด  
     ขอให้ทุกกองตระหนัก ตรวจทาน ทบทวนให้ละเอียด รอบคอบ และขอให้ 
     รองปลัดฯ ผู้อ านวยการกอง ช่วยลงวันที่ก ากับหลังจากลงนามแล้ว 
     ขอชื่นชมผู้อ านวยการกองช่าง ที่ลงวันที่ทุกครั้งหลังจากลงนามใน 
     หนังสือ 
     เนื่องจากเอกสารประกอบฎีกานั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง หากถูก 
     ตรวจสอบ ร้องเรียน หรือถูกตั้งกรรมการสอบ จากสตง. ปปช. ฯ ท่านจะเห็นถึง 
     คุณค่า ความละเอียดของอักษรในเอกสาร จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกัน 
     ตรวจทานให้รอบคอบ 
       
     3. กองช่าง 
       1) ให้ส ารวจเกาะกลางถนน หน้ารพ.สต.ท่าพระ ว่าจะ 
     ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างไร ซ่ึงท่านนายกเทศมนตรีฯ มีนโยบายให้ 
      ปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงจุดดังกล่าว ให้ผู้อ านวยการกองช่างพิจารณาแบบ และ 
     งบประมาณที่จะใช้ แล้วน ามาเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป 
      2) สภาพถนนหลังพระใหญ่ บ้านท่าพระเนาว์ ให้ช่วยติดตาม 
     ความคืบหน้างบประมาณจาก ปภ. ด้วย หากไม่ทันการ ให้รีบน าเสนอ  
     เนื่องจากเดือนมิถุนายน จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลอีกครั้ง เพราะ 
     เกรงว่าหากไม่ทันการ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ น้ าอาจจะท่วมเหมือนที่ผ่านมา  
     และอาจจะท่วมหนักกว่าที่ผ่านมาอีกด้วย เพราะงบประมาณที่จะได้รับในการ 
     ซ่อมแซมผนังริมชี 9 ล้านบาทนั้น อาจจะด าเนินการไม่ทัน อีกท้ังหมู่บ้านศุภาลัย  
     ได้บริหารจัดการดีขึ้น คาดการณ์ว่าเมื่อน้ าไม่สามารถเข้าท่วมหมู่บ้านศุภาลัยได้ 
      มวลน้ าจะมคีวามรุนแรงมากข้ึนกว่าเดิม และจะท่วมหนักกว่าเดิม 
      3) โครงการที่ จะด าเนินการในปี  2566 นี้  เหลือ อีกกี ่
     โครงการ ช่วยตรวจสอบข้อมูล และน ามาปรึกษาหารืออีกครั้งว่าจะด าเนินการ 
     ได้หรือไม่  โดยพิจารณาโครงการที่เร่งด่วนก่อน หากจ าเป็นต้องการขอแก้ไข 
     เพ่ิมแผนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณมีเพียงพอ ให้รีบด าเนินการ 
     จัดท า โดยเฉพาะการป้องกันน้ าท่วม 
      4) การเสนอหนังสือของกองช่าง ขอให้แก้ไขตามข้อมูลที่เป็น 
     ปัจจุบัน ฝากผู้อ านวยการกองช่างก าชับอีกครั้ง หรือให้หัวหน้างานธุรการช่วย 
     กลั่นกรองอีกครั้งด้วย 

/ 5) สะพานข้าม ... 

นายวรวุฒิ  ลนไพรี 
รองปลัดเทศบาล 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 
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       5) สะพานข้ามแม่น้ าชี  บ้ านท่ าพระเนาว์  ให้ กองช่ าง 
     ช่วยประสาน และแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษร เพ่ือเสนอถึงท่านนายกฯ 
     ได้ทราบว่าผู้ รับจ้างจะเข้าด าเนินการเมื่ อใด เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ 
     ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ เนื่องจากสภาพของสะพานในขณะนี้ทรุดโทรม 
     เป็นอย่างมาก เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมา 
 
      4. กองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  
       1) การเสนอโครงการ ให้ เสนอผ่ านรองปลัด เทศบาล  
     เพ่ือพิจารณาในฐานะปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ได้เลย 
      2) มอบหมายรองปลัดฯ เรื่องขยะเปียกในชุมชน 
 
     ในส่วนของโครงการกองสาธารณสุขฯ อยากให้ตรวจทานรายละเอียด 
     ในการเขียนให้ดี  เพราะว่าได้มีการตักเตือนโดยส่วนตัวแล้ว  ในส่วนของ 
     การเขียน โครงการจะน ามาซึ่งการเบิกจ่าย ตัวเลขต่าง ๆ เป้าหมาย ระเบียบ 
     ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ขอให้ระบุให้ชัดเจน และหนังสือส่งภายนอกเช่นกัน  
     ขอ ให้ พิ จ ารณ าการใช้ ภ าษ าที่ เห ม าะสม  ขอชื่ น ช มก องก ารศึ กษ า  
     ที่มีการปรับปรุงพัฒนาทีด่ีขึ้นแล้ว 
     - เรื่องขยะเปียก กองสาธารณสุขฯ ได้มีการด าเนินการลงพ้ืนที่ 
     เพ่ือปฏิบัติงานอยู่ตลอด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ แต่เนื่องจาก 
     เห็นว่าหน่วยงานท้องถิ่นอ าเภอ มีการเร่งรัด ติดตามมากเกินไป อีกทั้ ง 
     ส่งหนังสือซ้ าซ้อนหลายฉบับในเรื่องเดียวกัน ซึ่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
     ได้น าเรียนท่านนายกฯ ในเบื้องต้นแล้ว 
     - โครงการเครือข่ายสิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ 600,000 บาท  
     ได้ปรึกษานอกรอบกับทางผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ และทีมงาน 
     ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะน าเสนอปลัดเทศบาล และฝ่ายบริหารตามล าดับ  
     เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
     
     ขอบคุณท่านรองปลัดฯค่ะ  
     เรื่องต่อไปจะขอฝากไปถึงทุกกอง ที่จะให้งานนิติการช่วยด าเนินการ  
     ในเรื่องของเทศบัญญัติ ที่จะต้องตราเป็นกฎหมาย เรื่องใดที่ล้าสมัย ไม่เป็น 
     ปัจจุบัน ให้ด าเนินการประสานกับงานนิติการ แก้ไข ปรับปรุง ถ้าเรื่องใดยังไม่มี 
     ให้ด าเนินการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดท าให้ เป็นปัจจุบัน  
     ตามระเบียบ กฎหมายให้ถูกต้อง 
      การเผาในชุมชน ให้งานนิติการ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

/ 5. งานตรวจสอบ ... 

นายวรวุฒิ  ลนไพรี 
รองปลัดเทศบาล 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 
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     5. งานตรวจสอบภายใน 
ปัจจุบันนี้ เทศบาลต าบลท่าพระ มีนักวิชาการตรวจสอบ 

ภ าย ใน แ ล้ ว  ซึ่ ง จ ะป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค ว บ คู่ ไป กั บ ป ลั ด เท ศ บ าล  แ ล ะ 
รองปลัดเทศบาลในบางครั้ง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีบทบาท 
ในการวางแผนตรวจสอบ มิใช่จับผิด ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด  
โดยขอความร่วมมือ ให้ เป็นหน้ าที่ ของทุ กกอง ให้ปฏิบั ติ เช่น เดียวกับ 
การรับตรวจจากหน่วยงานภายนอก   

การจัดท าควบคุมภายใน ไม่ใช่หน้าที่ของตรวจสอบภายใน 
แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน เพียงแต่มอบหมายให้ตรวจสอบภายใน 
เป็นผู้รวบรวมเอกสาร จัดท าเป็นรูปเล่ม  

เนื่องจาก การจัดการความเสี่ยงในองค์กรไม่สามารถก าจัด 
ให้หมดได้ แต่ให้ลดความเสี่ยงลง เช่น ความเสี่ยงเรื่องการด าเนินการไม่เป็นไป 
ตามระเบียบ เสี่ยงในเรื่องความไม่คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ความเสี่ยง 
ในเรื่องทุจริต คอรัปชั่น ถ้าองค์กรก าจัดความเสี่ยงให้ลดลงได้ องค์กรก็จะลด
ความเสี่ยงลง 

      มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
 
     ขออนุญาตรายงานเรื่องการป้องกันน้ าท่วมค่ะ 
     สืบเนื่องจากที่ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองช่าง ขณะนี้สภาพ 
     พ้ืนที่ของหนองปลาเข็งนั้น น้ าไม่ได้ลดปริมาณลงแต่อย่างใด ซึ่งเกรงว่าหากมี 
     ปริมาณน้ าหนุนเข้ามาในพ้ืนที่อีก ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมอีกเช่นเดิม    
     โดยในเบื้องต้นได้วางแผนไว้ว่าจะด าเนินการท าท่อลอด เพ่ือระบายน้ าลงสู่ 
     หนองยาว งานป้องกันฯ จึงอยากประสานขอความอนุเคราะห์แบบแปลนจาก 
     กองช่าง เพ่ือจะได้ด าเนินการขอเพ่ิมเติมน าเข้าแผนฯ และขอใช้งบประมาณ 
     ด าเนินการต่อไป 
      
     ขอให้ทุกท่านเตรียมการรับมือกับปัญหาน้ าท่วมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ และขอเชิญ  
     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง แจ้งข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 
     รับฟังความเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าแล้ง  
     และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ าท่วม ในเขตลุ่มน้ าชี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566  
     ที่ผ่านมา  
 
    สถานการณ์แม่น้ าชีในปัจจุบัน จากการส ารวจ พบว่ามีการตื้นเขิน เนื่องจาก 
     ไม่มีการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานานหลายปี  จากที่รองรับปริมาณน้ าได้  
     100% แต่กลับรองรับจริงได้เพียง 50% ซึ่งปริมาณน้ าชีที่ไหลมา ประมาณ  
     12 ล้าน ลบ.ม. แต่กลับรองรับได้เพียง 7 ล้าน ลบ.ม. จึงเป็นสาเหตุทีท่ าให้เกิด 
     ปัญหาน้ าท่วม 
     

/ นายกองเกียรติ ... 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 

นางจันทนา  ศรีวงษา 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

นายพชร  พลนิกร 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
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     ขอรายงานสภาพการณ์ ของถนนริมชี  ที่ ขาดโหว จ านวน 3 จุด และ 
     จุดหลังพระใหญ่  รวมเป็น 4 จุด  จากการประเมินแล้ว ถ้ามีมวลน้ ามา  
     จะไม่สามารถรองรับได้ ซึ่งขณะนี้งบประมาณซ่อมแซม 1,800,000 บาท  
     อยู่ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าด าเนินการทันในระยะเวลา 45 วัน  
     ก็จะสามารถอุดรอยรั่ว จ านวน 3 จุดได้  และจะเหลือในจุดหลังพระใหญ่  
     ทีถ่นนยังช ารุดอยู่มาก  
      ขอเสนอโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุน าเข้าแผนฯ จ านวน 3 โครงการ 

(1) ซ่อมแซมถนนหลังพระใหญ่  
(2) ท่อลอดระหว่างหนองปลาเข็ง - หนองยาว 
(3) ซ่อมแซมประตูระบายน้ า 3 จุด ได้แก่ ประตูน้ าแก่งฟ้า, 

ประตูน้ าเหมืองสมบูรณ์ และประตูน้ าหนองยาว 
 
     มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพิม่เติมอีกหรือไม่  
 

ที่ประชุม    ไม่มีการเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีก 
 
     สุดท้ายนี้  ท่านนายกเทศมนตรีฯ ฝากเน้นย้ าให้ข้าราชการทุกคน กระตุ้น 
     ขับเคลื่อนการท างาน ให้ทันห้วงเวลา  
      งานป้องกันฯ ให้ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ของพนักงานในสังกัด 
     ให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
       ขอเน้นย้ าเรื่องการกลั่นกรอง เสนอหนังสือ ให้ ทุกท่านพิจารณา 
     ตรวจทาน ให้ละเอียดรอบคอบให้มากขึ้น ทุกขั้นตอน ทุกล าดับขั้น 
      ขอขอบคุณทุกทา่น และขอปิดการประชุมค่ะ 
 
 เลิกประชุม เวลา 11.45 น. 
 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุดปรารถนา  ตันศรี) 
          พนักงานจ้างเหมาบริการ 
              ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องปลัดเทศบาล 
 
 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางพิไล  ทานา) 
         หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          (นางสาวพจนาถ  คาดีวี) 
         ปลัดเทศบาลต าบลท่าพระ 

นายกองเกียรติ  ศรีวังสุ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 

นางสาวพจนาถ  คาดีวี 
ปลัดเทศบาล 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


